

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๔๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ เปิดฉากกีฬาระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์” ปี ๕๖
- ☞ มรพส. จัดโครงการ “สานสัมพันธ์สื่อมวลชน”
- ☞ โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ
- ☞ รับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
- ☞ สวจ. จัดประชุมคุ้มครองทรัพย์สินทางป้--า

เปิดฉากกีฬาระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ร่วมกระชับความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ชาวพิบูลสงคราม



เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์” ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ผศ. วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม โดยมีขบวนพาเหรดของนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้มีการแสดงโชว์เชียร์ลีดเดอร์จากวงดนตรีลูกทุ่งทะเลแก้ว ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม ระหว่างคณะครุศาสตร์ พบกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสมอกันด้วยประตู ๑ - ๑ คณะวิทยาศาสตร์ฯ พบกับคณะวิทยาการจัดการ เสมอกันด้วยประตู ๒ - ๒ , ในระหว่างการแข่งขันฟุตบอล มีการโชว์สปิริตเชียร์จากทั้ง ๖ คณะ สร้างความประทับใจ และเรียกความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ จะเริ่มทำการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์” ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีทั้งสิ้น ๘ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ, ฟุตซอล, เปตอง, เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬา ณ สนามแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว และร่วมพิธีปิดในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มีกำกับของรัฐบาล บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

มรพส. กระชับความสัมพันธ์สื่อ จัดงานสานสัมพันธ์ฯ ๔ ก.ย. ๒๕๕๖

เชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน และขอรับการสนับสนุนของรางวัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สนอ. จะจัดโครงการสานสัมพันธ์ มรพส. กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม ศรัทธาโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และ สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เคเบิลทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ และประชาสัมพันธ์ จังหวัดฯ รวมถึงแสดงความขอบคุณที่ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก ถือเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ จากคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ / สำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน ร่วมงานและสนับสนุนของรางวัล ที่จะใช้ในการจับฉลากของขวัญเพื่อมอบให้แก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน โดยติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารที่ปวิษ- มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โทรศัพท์ภายใน ๙๑๓๕ และขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญ ประธาน รองประธาน และเลขาธิการทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ท.๓๐๘ อาคารที่ปวิษ- มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ" โดย รศ.ดร.โยธิน แสงวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ"

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)



รายงานการติดตามความก้าวหน้าผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.โยธิน แสงวงศ์

"เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารระดับชาติ/นานาชาติ"

"เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"

"จรรยาบรรณนักวิจัยต่อการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ โดย รศ.ดร.โยธิน แสงวงศ์ ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ภายในงานมีการรายงานการติดตามความก้าวหน้าผู้รับสนับสนุนการวิจัย โดย ดร.ชนิกานต์ คุ่มนง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, การบรรยายพิเศษเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารระดับชาติ / นานาชาติ, การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ และจรรยาบรรณนักวิจัยต่อการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๖ ๗๐๓๘

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) รหัส 56 ปีการศึกษา 2556

เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์)

และนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) รหัส 55 สอบซ่อมครั้งที่ 2

ลงทะเบียนขอสอบได้ที่
<http://3lang.psu.ac.th>

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2556

ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์” ประจำปี ๒๕๕๖



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เลือกซ่อม) ขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ถึง ๒๗ สิงหาคม ศกนี้

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในช่วงที่ผ่านมา นั้น ปรากฏว่ามีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ยังไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ (เลือกซ่อม) โดยผู้สมัครต้องเป็นคณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีจำนวนกรรมการดังต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์ ๑ คน, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ คน และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ๕ คน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายจำนวน ๑ รูป ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดต่อที่ สำนักงานคณะ ข้าราชการพลเรือนฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย ติดต่อกับ กองบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ) โดยลงคะแนนเลือกในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และลงคะแนนเลือกล่วงหน้าได้ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องงานวินัยและนิติการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. พร้อมยื่นหลักฐานการได้รับอนุญาตไปปฏิบัติภารกิจจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเลือกฯ ของแต่ละคณะ จะดำเนินการนับคะแนนเลือกในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และข้าราชการเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเลือก ณ สถานที่ลงคะแนนเลือก

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากร ประชุมเชิงปฏิบัติการ คุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ คุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์” ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และให้คำปรึกษา รวมถึงก่อให้เกิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย งานสร้างสรรค์และงานวิชาการ และสามารถขอขึ้นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งนี้จะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร โดย ดร.ปริดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการสถาบัน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ความรู้ความเข้าใจงานลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย นายนรินทร์ พสุนธรธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร และเทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร โดย นางสาวนิตาชล ศศานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่สนใจร่วมโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชือประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

166 หมู่ ๘ ส.พลาชบุษยผล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๖-๑๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyanda@hotmail.com, nida1509@hotmail.com